

ประจำวันที่ 11-17 มีนาคม 2558

### จีทูจีใหม่ข้าวจีน 2 ล้านตันคืบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน (12 มี.ค.) ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้จะนำคณะเดินทางไปจีนเพื่อลงนามซื้อขายสินค้าเกษตร

โดยในส่วนของข้าวมีปริมาณรวม 2 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเก่า 1 ล้านตัน ข้าวใหม่ 1 ล้านตัน กำหนดส่งมอบภายในปี 2559 ในราคาตลาด ณ ท่าเรือกรุงเทพ (เอฟโอบี) ในส่วนของยางพามีปริมาณ 2 แสนตัน ราคาเอฟโอบีบวกราคามิตรภาพ ซึ่งจะสรุปอีกครั้งว่าควรเป็นราคาเท่าใด นอกจากนี้จีนตกลงที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากไทยตลอดช่วงเวลาที่การสร้างทางรถไฟจะแล้วเสร็จ ส่วนสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีเดิมของรัฐบาลก่อนปริมาณ 1 ล้านตัน ที่ส่งมอบไปได้เพียง 3 แสนตันนั้น จีนได้ขอให้ไทยส่งมอบเพิ่มอีกภายในเดือนกรกฎาคมนี้อีก 3 แสนตัน เป็นข้าวขาว 5% ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวเหนียวปีการผลิตล่าสุดในราคาตลาดซึ่งจะทำให้ราคาข้าวในประเทศไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเพราะมีความต้องการจากต่างประเทศมารออยู่แล้ว

สำหรับรายละเอียดการส่งมอบสินค้าภายใต้สัญญาที่จะดำเนินการลงนามในส่วนข้าวสารรัฐบาลไทย ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาลจีนมอบหมายให้คอฟโก้ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ได้ตกลงกำหนดกลไกต่างๆ เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ (1) กลไกการเสนอราคา ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การซื้อขายแบบเอฟโอบี โดยการกำหนดราคาจะคำนึงถึงกลไกราคาในตลาดโลก สำหรับชนิดและปริมาณข้าวจะมีการตกลงกันต่อไป (2) กลไกด้านโลจิสติกส์ ฝ่ายจีนจะเป็นผู้จัดหาเรือขนส่งสินค้าแบบคอนเทนเนอร์ และมีการกำหนดปริมาณการขนส่งสินค้าขั้นต่ำในแต่ละครั้ง ไม่เกิน 1 แสนตัน หรือห้ามต่ำกว่า 60% ของปริมาณขั้นต่ำ 1 พันตัน หรือ 40% ของปริมาณขั้นต่ำ 500 ตัน และ (3) กลไกด้านคุณภาพ จะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่จะกำกับดูแลการตรวจสอบข้าวอย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญา

สำหรับรายละเอียดการส่งมอบข้าวจะใช้การส่งมอบแบบตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งแตกต่างจากวิธีการค้าปกติที่ส่งแบบ Bulk (แบบกระสอบใหญ่ขนาด 1 พันกิโลกรัม) เพื่อการควบคุมคุณภาพ และจำนวน ยืนยันว่าจะไม่ซ้ำรอยสัญญาจีทูจีฉบับเก่าที่มีปัญหาการส่งมอบล่าช้า

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จะต้องเร่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติตามสัญญาของไทยและจีนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากนั้นจะประสานไปยังสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อให้เอกชนเข้ามาร่วมปรับปรุงสภาพข้าวและส่งมอบให้จีนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา เบื้องต้นจะต้องส่งมอบข้าวฤดูการผลิตใหม่ให้จีนตามความต้องการก่อน ส่วนข้าวเก่าในสต็อกรัฐบาลที่ระบุในสัญญาจะเป็นการส่งมอบในลำดับต่อไป รวมถึงสามารถนำข้าวเก่าในสต็อกไปส่งมอบให้เอกชนตามสัดส่วนที่ส่งมอบไปได้

ขณะที่ความคืบหน้าการระบายข้าวครั้ง 3/2558 ต้องรอดูสถานการณ์ตลาดอีกครั้ง ส่วนการประมูลครั้งล่าสุด เบื้องต้นจะระบายได้ประมาณ 7 แสนตันจากปริมาณรวม 1 ล้านตันที่เปิดระบาย ขณะนี้กำลังสรุปรายละเอียดและข้อกำหนดที่ต่อเนื่องมาจากการประมูลครั้งที่ 1/2558 ที่มีบางโกดังได้นำมาประมูลใหม่ให้ชัดเจน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานุมัติขยายต่อไป

**ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ**

### ฉัตรชัยเผย ไล่ออก 3 ขรก.พาณิชย์เอี่ยวจีทูจี-เตรียมบินขายข้าวจีน 8 พ.ค.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 3 คนคือ นายมนัส สร้อยพลอย อติตอติบดี

กรมการค้าต่างประเทศ นายทิมพร นาทรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายอัศวพงศ์ ทีปวัชร อธิบดี ผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ กรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีความผิดการ ขยายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ของรัฐบาลก่อนว่า มีมติไล่ออกข้าราชการทั้ง 3 คนออกจากราชการ แต่นายมนัส ได้ เกษียณอายุราชการนานแล้ว มติดังกล่าวจึงไม่มีผลใดๆ

ทั้งนี้เป็นไป ตามหนังสือชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง ที่ป.ป.ช. ซึ่งระบุว่า ข้าราชการทั้ง 3 คนมีส่วนร่วม กระทำความผิด ช่วย 2 บริษัทจีนเข้ามาทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐซึ่งไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมการค้าต่างประเทศ และประเทศชาติ

อย่างไรก็ตาม อ.ก.พ.กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีอำนาจในการพิจารณาโทษเป็นอย่างอื่น นอกจากไล่ออก ตาม มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2536 และระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 ที่ระบุว่า หากข้าราชการมีความผิดวินัย ร้ายแรงต้องไล่ออกสถานเดียว ทั้งนี้ มติไล่ออกจะมีผลหลังจากปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงนามในคำสั่ง ซึ่งจะทำให้ ข้าราชการไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญใดๆ ทั้งสิ้น แต่ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ คุณธรรม (กพค.) ได้ใน 30 วันนับจากวันที่รับทราบคำสั่ง พร้อมกันนี้จะมีมีการพิจารณาคำเนิครื้อคดีอาญา หรือฟ้องร้อง ค่าเสียหายทางแพ่งต่อไป

ในวันเดียวกันนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้ร่วมพิธีปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้าน การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยจีนครั้งที่ 1 พร้อมลงนาม Agreed minutes ว่าด้วยการซื้อขายข้าว ยางพารา ระหว่างไทย-จีน ซึ่งตกลงเห็นชอบร่วมกันว่าจีนจะเซ็นสัญญาซื้อขายข้าวจากไทยปริมาณ 1 ล้านตัน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ประเทศจีน ถือเป็นข้าวล็อตแรกตามกรอบการลงทุนบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยรัฐบาลนี้ ปริมาณ รวม 2 ล้านตันก่อนหน้านี้

"สองฝ่ายเห็นชอบให้มีการเสนอราคาซื้อโดยอิงจากราคาตลาดเป็นหลัก โดยกำหนดราคาซื้อขายเป็น F.O.B ส่งมอบโดยใช้เรือตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จัดส่งงวดละ 1 แสนตัน โดยแบ่งเป็น 60% ส่งออกในปริมาณ 1,000 ตันต่อเที่ยวเรือ และอีก 40% ส่งออกในปริมาณ 500 ตันต่อเที่ยวเรือ พร้อมทั้งตั้งเซอร์ เวเยอร์ทั้ง 2 ฝ่ายขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวในการส่งมอบให้ เพิ่มความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบริษัทคอฟโก้จะกำกับด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจว่า สามารถขนส่งข้าวได้ครบตามจำนวนกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด"

ภายหลังจากเห็นชอบคอฟโก้ต้องสรุปรายละเอียดชนิดข้าว ตามที่เบื้องต้นกำหนดเป็นข้าวขาว 5% ข้าว หอมมะลิ และข้าวเหนียว พร้อมรายละเอียดราคา วิธีการ และระยะเวลาการส่งมอบ ให้กรมการค้าต่างประเทศอีกครั้ง

ส่วนความคืบหน้าการส่งมอบข้าว MOU เดิมปริมาณ 1 ล้านตันและส่งมอบไปแล้ว 3 แสนตัน คงเหลือส่ง มอบอีก 7 แสนตัน ล่าสุดผู้บริหารคอฟโก้จะทำคำสั่งซื้อเพื่อนำเข้าข้าวจากไทย ปริมาณ 3 แสนตัน ในราคาตลาด โดยกำหนดส่งมอบในเดือนกรกฎาคม ส่วนปริมาณข้าวที่เหลืออีก 4 แสนตันจะหารืออีกครั้งในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

ส่วนผลการหารือข้อตกลงซื้อขายยางพาราไทยปริมาณ 2 แสนตัน ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปราคาซื้อขายที่ชัดเจน แต่ เบื้องต้นกำหนดเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ปริมาณ 150,000 ตัน โดยดูราคาอ้างอิงของตลาดเซียงไฮ้กับตลาดโตคอม และยางแท่งอีก 50,000 ตัน อิงราคาตลาดซื้อขายล่วงหน้าสิงคโปร์ ทั้งนี้ จีนขอกำหนดใช้ยางที่ผลิตในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป โดยกำหนดส่งมอบภายใน 1 ปี ในราคาตลาด และต้องเป็นราคามิตรภาพ

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

### **สศก.หาแนวทางเสริมหลังผลศึกษาพบนาข้าวที่ใช้เกษตรอินทรีย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด**

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์เปิดเผยว่า สศก.ได้ดำเนินงานวิจัยศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจากนาข้าวที่ใช้แนวทางเกษตร อินทรีย์และเกษตรที่ดีเหมาะสมเทียบกับระบบเกษตรดั้งเดิม เพื่อหาแนวทางและปัจจัยเสริมที่เหมาะสมต่อแนว ทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน

279 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตน่านน้ำฝน ผลการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการนาข้าวตามแนวทางที่ต่างกัน พบว่า ข้าวเปลือกที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด เท่ากับ 632.45 kg CO<sub>2</sub>e ต่อไร่ หรือ 2.01 kg CO<sub>2</sub>e ต่อข้าวเปลือก 1 kg ขณะที่ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและระบบเกษตรดั้งเดิมมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตข้าวเปลือกเท่ากับ 503.19 และ 315.11 kg CO<sub>2</sub>e ต่อไร่ หรือ 1.31 และ 0.86 kg CO<sub>2</sub>e ต่อข้าวเปลือก 1 kg ตามลำดับ

สาเหตุสำคัญที่ระบบเกษตรอินทรีย์มีปริมาณการปล่อยฯ สูงที่สุดเนื่องจากระบบนี้จะใช้อินทรีย์วัตถุ (เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยพืชสด) เป็นจำนวนมากเพื่อทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N<sub>2</sub>O) ที่สำคัญ ทำให้ก๊าซมีเทน (CH<sub>4</sub>) ที่ถูกปล่อยมากขึ้นจากอินทรีย์วัตถุและการขังน้ำมีปริมาณสูงขึ้นมากโดยเปรียบเทียบกับผลการลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์

ดังนั้น แนวทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรที่ดีเหมาะสม ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ในด้านสุขภาพและความปลอดภัยทางอาหาร พร้อมทั้งประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่น โดยแนวทางเสริมที่สามารถดำเนินการได้คือ การส่งเสริมการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้ง (Alternate Wet and Dry practice: AWD) ซึ่งเป็นแนวทางเสริมที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำในนาข้าวโดยจะส่งผลให้ระยะเวลาการขังน้ำในนาข้าวสั้นลง ทั้งนี้ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน (CH<sub>4</sub>) ลงไปได้มากกว่าครึ่ง

อย่างไรก็ตาม AWD สามารถใช้ได้ผลกับนาข้าวที่อยู่ในเขตชลประทาน เนื่องจากเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดน้ำหากปล่อยน้ำออกจากนาในช่วงที่ไม่จำเป็นต้องขังน้ำ ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานจึงจำเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญยิ่งต่อแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับน่านน้ำฝนและการเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

### **ภัยแล้ง 58 เกษตรเสียหาย 5 พันล.**

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีที่รุนแรงที่สุดในรอบ 5 ปี แต่ทางกรมชลประทาน ได้มีมาตรการเร่งด่วนให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง และมีโครงการจ้างเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งวันละ 300 บาท ในการขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก ระบบชลประทาน และอื่นๆ รวมทั้งยังได้ออกมาตรการเสริมโดยการอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านประมง ด้านปศุสัตว์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกรในพื้นที่ 2 กลุ่มน้ำ ได้แก่ กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่กลอง จำนวน 1.5 แสนไร่ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจภาคการเกษตร(จีดีพี)โดยเฉพาะนาข้าวที่ยังฝืนปลูกได้รับความเสียหายเพียง 0.25% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท จากจีดีพีภาคเกษตรโดยรวมในปี 2557 มีมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท สอดคล้องกับนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ที่กล่าวว่า การขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดทำนาปรังในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และแม่กลองในฤดูแล้งปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อมูลปีนี้มีเกษตรกรปลูกพืชในฤดูแล้งในเขตชลประทาน 2.9 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 2.2 ล้านไร่ รวมกว่า 5 ล้านกว่าไร่ ขณะที่ปีที่แล้วปลูกประมาณ 9 ล้านไร่ แบ่งเป็นในเขตชลประทาน 6.3 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.7 ล้านไร่ เทียบแล้วเกษตรกรปลูกน้อยกว่าปีที่แล้วเกือบ 50%

*"ขอความร่วมมือชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วห้ามปลูกอีก แต่ให้ปลูกได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมที่คาดว่าฝนจะเริ่มตกในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน แต่ถ้าหากแล้งนานกว่า ทางกรมชลประทานยังมีน้ำสำรองเพียงพอไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม โดยจัดเรียงลำดับความสำคัญของการใช้น้ำไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์เช่นผลักดันน้ำเค็ม และเพื่อการเกษตรตามลำดับ"*

อนึ่ง ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงาน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ช่วงภัยเดือนตุลาคม-ปัจจุบัน มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) แล้ว 23 จังหวัด 105 อำเภอ 591 ตำบล 5.4 พันหมู่บ้าน อาทิ เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร ตาก และ กำแพงเพชร เป็นต้น และยังมีพื้นที่การเกษตรประสบภัย 11

จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี และตรัง เป็นต้น เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1.88 แสนราย พื้นที่การเกษตรประสบภัย 1.54 ล้านไร่ สำหรับความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1.31 แสนราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1.22 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1.16 ล้านไร่ พืชไร่ 5.81 หมื่นไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 1.36 พันล้านบาท

ด้าน ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดเผยว่าจากภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจากผลงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตรในปี 2558 ภาวะโลกร้อนจะสร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาท และผลการศึกษาในอีก 35 ปีข้างหน้า (ถึงปี 2593) จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 7.57 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยากให้รัฐบาลตระหนักในการกำหนดนโยบายเพื่อรองรับผลกระทบในแต่ละปี

*ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ*

### **รวม AFET- TFX กระแสตอบรับดี ลุ้นใช้ราคาอ้างอิงต้นยอดเทรดปล่อยเสรีสินค้าเกษตร**

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีมติให้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ควบรวมกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFX นั้น นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. แล้ว เบื้องต้นคาดว่าจะผ่านการพิจารณาของสภา และจะมีผลในทางปฏิบัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้สาระสำคัญของการแก้ไข 1. กำหนดการยกเลิกตลาดล่วงหน้า AFET และเปิดให้ TFX ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้ 2. เปิดให้ TFX ซื้อขายแบบคู่ขนานได้ 3. AFET ต้องลดปริมาณการซื้อขายลง 4. ขอให้พนักงาน AFET ย้ายไปทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับโบรกเกอร์ที่ต้องการไปเทรดใน TFX ต้องขอใบอนุญาตใหม่กับ ก.ล.ต. โดยจะได้สิทธิลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายด้วย แต่คงต้องใช้เวลาปรับตัวประมาณ 3-5 ปี ปัจจุบันโบรกเกอร์มีประมาณ 10 ราย 2 รายซื้อขายใน TFX อยู่แล้ว อีก 8 รายซื้อขาย AFET และปัจจุบันเลิกกิจการไป 1 ราย ที่เหลือ 7 รายแสดงความประสงค์จะย้ายไปเทรดใน TFX ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเพราะบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายเล็กต้องดูว่าจะดำเนินธุรกิจแล้วจะคุ้มทุนหรือไม่

แหล่งข่าวจากวงการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า การควบรวมตลาด AFET และ TFX จะช่วยผลดีจะทำให้ปริมาณการซื้อขายมากขึ้น และนำสินค้าที่มีความต้องการของตลาดในวงกว้างมาเทรด เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง และยางพารา เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายให้มากขึ้น ซึ่งช่วยกำหนดราคาอ้างอิงได้ ส่วนข้าวและมันสำปะหลังควรระงับชั่วคราวจนกว่าตลาดจะได้รับความนิยม

2) โบรกเกอร์ AFET มีความเชี่ยวชาญการเทรดสินค้าเกษตร แต่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนรายละ 50 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจโบรกเกอร์ TFX มีทุนจดทะเบียนรายละ 100 ล้านบาท ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ เมื่อทุนจดทะเบียนน้อย ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจในการนำเงินหลักประกันการซื้อขายจำนวนมากมาลงทุน

แต่อีกด้านหนึ่งอาจเป็นโอกาสให้เกิดการควบรวมของโบรกเกอร์ AFET และ TFX ซึ่งไม่มีความชำนาญการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 3) ประเด็นที่กังวลว่าหากควบรวมแล้ว 1 ตลาด แต่มี 2 กฎหมายกำกับดูแลพิจารณาแล้วไม่มีปัญหา เช่น ญี่ปุ่น แยกควบคุม 2 ตลาด แต่ไทยจำเป็นต้องแก้ พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เพราะบางมาตราเป็นอุปสรรคที่ห้ามไม่ให้ใครสามารถเข้ามาเทรดสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้ ขณะที่กฎหมายกำกับ TFX ออกมาหลังจากปี 2542 เปิดกว้างให้สามารถซื้อขายอนุพันธ์ทุกประเภท ดังนั้น จะต้องปลดล็อกกฎหมาย

โดยแนวทางคือ ยกร่าง พ.ร.บ. การซื้อขายฯ (ฉบับที่ 2) เพื่อยกเลิกข้อความการห้ามในลักษณะดังกล่าว พร้อมทั้งปรับปรุงบางมาตรา เช่น เดิมกำหนดให้ใช้สำนักหักบัญชีที่ให้บริการหักบัญชี โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ เพื่อลดภาระจากเดิมมีสำนักหักบัญชีภายใน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เป็นต้น

4) การปรับบทบาทในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรของกระทรวงพาณิชย์ ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ดูแลทั้ง AFET เพื่อสร้างตลาดค้าเสรี แต่อีกด้านหนึ่งต้องกำหนดนโยบายแทรกแซงราคา แต่หากมีการควบรวมสำเร็จ

สามารถเพิ่มปริมาณการซื้อขายจนสามารถกำหนดราคาอ้างอิงได้ กระทรวงพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องแทรกแซง ปล่อยให้ไปตามกลไกตลาด แต่ควรหันมามุ่งเน้นการสร้างแพ็คเกจ สนับสนุนเกษตรกรให้เข้าไปใช้บริการตลาดแทน จะช่วยให้เกษตรกรไทยเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้หลังรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

oo

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-10 มี.ค. 2558 มีจำนวน 22,437 ตัน มูลค่า 9.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 85.7% และมูลค่าลดลง 85.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 157,283 ตัน มูลค่า 65.248 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มี.ค.-10 มี.ค. 2558 มีจำนวน 443,639 ตัน มูลค่า 200.110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 43.7% และมูลค่าลดลง 40.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 787,786 ตัน มูลค่า 338.843 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

วงการค้าระบุว่า ราคาข้าวเวียดนามมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 370-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟพีบี (free-on-board (FOB) Saigon Port) เพิ่มขึ้นจากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่มีการตกลงซื้อขายกันหลายล็อตในราคาประมาณ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับราคาข้าวขาว 25% นั้น ราคาอยู่ที่ระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน อ่อนตัวลงจากระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในขณะนี้ผลผลิตข้าวฤดูใหม่กำลังออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่การที่ราคาไม่ลดลงมากเพราะมีโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 2 ล้านตันข้าวเปลือกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-15 เม.ย. นี้ ประกอบกับยังคงมีการส่งออกไปยังประเทศจีนทางแนวชายแดนอยู่

องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) รายงานว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการหลัก (the 2014-15 main crop or winter-spring) กำลังดำเนินไปจนถึงประมาณปลายเดือน ก.ค. ขณะเดียวกันจากการที่ได้เกิดภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงกลางเดือน ม.ค. ถึงปลายเดือน ก.พ. ทำให้การเพาะปลูกข้าวในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญต้องล่าช้าออกไป โดยประมาณว่าขณะนี้พื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 8%

ในปี 2014 ที่ผ่านมามี FAO ประมาณการว่าเวียดนามมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 45 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก และได้ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น

[ที่มา Oryza.com](#)

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารและการเกษตร (Food and Agriculture Organization: FAO) คาดการณ์ว่าในปี 2558 ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวกว่า 1.8 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณเท่ากับที่มีการนำเข้าข้าวในปีที่แล้ว โดยปริมาณดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ โดยเชื่อว่าปี 2558 ผลผลิตข้าวในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่เพิ่มขึ้นเลย ซึ่งฟิลิปปินส์อาจต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวในปริมาณมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสต็อกในโกดังได้อย่างเพียงพอ ซึ่งขณะนี้ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการนำเข้าข้าวต่อองค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ในปริมาณ 600,000 ตัน ในปี 2558

ส่วนในปี 2557 FAO รายงานว่า ปริมาณความต้องการข้าวที่เพิ่มขึ้นของหลายๆประเทศแถบตะวันออกไกล (โดยเฉพาะฟิลิปปินส์) ทำให้การส่งออกข้าวของทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ พร้อมทั้งคาดว่าปี 2557 ปริมาณการค้าข้าวทั่วโลกจะอยู่ที่ 40.2 ล้านตัน และจะขยายตัวเป็น 40.5 ล้านตันในปี 2558

[ที่มา Oryza.com](#)

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 14 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 (เม.ย. 2557 - มี.ค. 2558) ในวันที่ 13 มี.ค. 2558 โดยกำหนดซื้อข้าวจำนวนรวม 64,368 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled medium grain rice) จากประเทศสหรัฐอเมริกา 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบ 20 ก.ย. - 20 ต.ค. ศกนี้ ข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศไทย รวม 27,368 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global quota) รวม 24,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบตั้งแต่ 10 ก.ค. - 20 ก.ย. ศกนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade; KAFTC) ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวน 58,897 ตัน ในวันที่ 24 มี.ค. ศกนี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (Brown short-grain non-glutinous rice) จำนวน 33,897 ตัน และซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลาง (brown medium-grain non-glutinous rice) 25,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบภายในเดือน มิ.ย. - ก.ย. ศกนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะจำหน่ายข้าวส่วนเกินในสต็อกรัฐบาลออกสู่ตลาดในช่วงต้นปีงบประมาณที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 เม.ย. นี้ โดย FCI ได้รับอนุญาตให้ระบายข้าวออกมาประมาณ 2 ล้านตัน ให้แก่ผู้ซื้อรายใหญ่ เช่น โรงสี หรือผู้ค้าข้าว โดยใช้วิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction under the open market sale scheme; OMSS)

ทั้งนี้ แหล่งข่าวจากกระทรวงการอาหาร (The Food Ministry) ระบุว่า FCI จะจำหน่ายข้าว (Grade A quality) ให้แก่ภาคเอกชนและผู้ค้าข้าว ในราคา 2,300 รูปีต่อ 100 ก.ก. หรือประมาณ 368 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยระดับราคากำหนดขึ้นหลังจากมีการพิจารณาราคาอุดหนุนขั้นต่ำของข้าวเปลือก (the minimum support price; MSP) แล้ว ซึ่งรัฐบาลกำหนดราคา MSP ของข้าวเปลือกเกรด A ไว้ที่ 1,345 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 223 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และของข้าวเปลือกเกรดธรรมดา กำหนดไว้ที่ 1,310 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 218 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

แหล่งข่าวระบุว่า ปริมาณขั้นต่ำและสูงสุดที่จะมีการขายอยู่ในช่วง 50-3,500 ตัน โดยการประมาณครั้งนี้ รัฐบาลของแคว้นต่างๆ สามารถที่จะเข้าร่วมการประมูลได้ด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานจะไม่สามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 3.8 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการข้าวจากประเทศจีนและมาเลเซียมีจำนวนลดลง ขณะที่การแข่งขันกับคู่แข่ง เช่น ไทย เวียดนาม และเมียนมาร์ ก็เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยคาดว่าอาจจะส่งออกได้เพียง 3.5 ล้านตัน โดยเป็นข้าวบาสมาดิประมาณ 600,000 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรก (กรกฎาคม 2557 - มกราคม 2558) ของปีงบประมาณ 2557/58 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) ปากีสถานส่งออกข้าว 2.26 ล้านตัน (ซึ่งจำแนกเป็นข้าวบาสมาดิ 313,540 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 1.95 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.22 ล้านตัน (ซึ่งจำแนกเป็นข้าวบาสมาดิ 336,290 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 1.88 ล้านตัน) ในช่วงเดียวกันของปี 2556/57

ส่วนมูลค่าการส่งออก ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 – มกราคม 2558 ปากีสถานส่งออกคิดเป็นมูลค่า 1,181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (จำแนกเป็นมูลค่าส่งออกข้าวบาสมати 315.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมати 865.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับมูลค่า 1,212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (จำแนกเป็นมูลค่าส่งออกข้าวบาสมати 368.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมати 843.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงเดียวกันของปี 2557

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมีนาคม 2558 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2557/58 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 474.856 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 477.08 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2556/57 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 102.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 106.54 ล้านตันข้าวสารในปี 2556/57 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงด้วยนั้น เช่น ประเทศปากีสถาน อียิปต์ ญี่ปุ่น เนปาล กัมพูชาและประเทศไทยที่คาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 19.15 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 20.46 ล้านตันในปี 2556/57

อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น จีนคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 144.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่ 142.53 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นด้วยนั้น เช่น อินโดนีเซีย บังกลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2557/58 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 483.674 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556/57 ที่มีจำนวน 480.774 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2557/58 คาดว่าจะลดลงเหลือ 97.637 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 106.455 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2557/58 จะลดลงเหลือ 9.274 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 11.724 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2558 จะมีปริมาณ 42.617 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับในปี 2557 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 4.168 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.2 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2557 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.7 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน มาเลเซีย และแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2558 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 11.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ส่งออกได้ 10.969 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2558 จะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.9 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.325 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.4 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.6 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน อูรูกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน อาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.58 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)